

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๓ เรื่อง

- ส่งคำพิพากษาคุยก ๔๓ ปี แจ็งการ์ดแดงในเรือนจำ จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน
- ศาลยกฟ้องวัฒนาคดีหมิ่น คสช. จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
- ศาลจำคุก ๑๕ วัน อ้างเป็นนักข่าววางจับแมชชีบ จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date :

2 พ.ย. 2559

Page :

14

No :

ส่งคำพิพากษาคุก 43 ปี แจ้งการรัดแดงในเรือนจำ

ศาลอาญาสั่งส่งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีการฉ้อโกงเงินจากสงครามโลสู่ชุมชน กบปส.ปี 2557 คดีถึง 3 ให้ศาลจังหวัดระยอง อำนวยโทษจำเลย เหตุจำเลยย้ายไปคุมขัง-ถูกดำเนินคดีอื่นที่เรือนจำกลางจังหวัดระยอง

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีหมายเลข 3820/2557 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 7 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายณรงค์ศักดิ์ พลายน้อย อดีตตำรวจ นปช. และนายพิรพงษ์ สิงห์สุนทรชาติ ผู้จัดหาอาวุธ จำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต การทำการให้เกิดระเบิดเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลฯ ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและร่วมกันทำให้เสียหาย

ในการนี้เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2557 นายณรงค์ศักดิ์ กับพวกได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนชนิด เอ็ม 79 ยิงเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุม กบปส. หน้าอาคารชินวัตร 3 ทำให้สะเก็ดระเบิดกระเด็นถูกเสาอาคารโดมและต้นไม้ประดับของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงิน 2 หมื่นบาท โดยจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2558 ว่า จำเลย

ทั้งสองกระทำความผิด พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มาตรา 78 วรรคหนึ่ง ให้จำคุกคนละ 12 ปี, ฐานร่วมกันพาอาวุธและเครื่องกระสุนปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ให้จำคุกคนละ 3 ปี, ฐานร่วมกันพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ให้จำคุกตลอดชีวิต

ขณะนี้จำเลยถูกคุมขัง ที่เรือนจำกลาง จังหวัดระยอง

แต่จำเลยทั้งสอง ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุผลโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุก ทั้งสิ้นคนละ 43 ปี 4 เดือน และให้รับของกลาง ต่อมาจำเลยทั้งสองยื่นอุทธรณ์ ซึ่งระหว่างการพิจารณา คดีในชั้นศาล จำเลยทั้งสองไม่ได้การประกันตัวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลานัดมีเพียงทนายความจำเลยที่ 1-2 มาศาลเท่านั้น ศาลได้รับรายงานจากผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองแรมว่าขณะนี้จำเลยทั้งสองถูกย้ายไปคุมขังที่เรือนจำกลางจังหวัดระยอง จึงมีคำสั่งให้ส่งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปให้ศาลจังหวัดระยองเพื่ออ่านให้จำเลยทั้งสองฟัง เมื่ออ่านให้จำเลยทั้งสองฟังเสร็จแล้ว ให้ส่งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์กลับมายังศาลอาญา เพื่อนัดให้อัยการโจทก์มาฟังคำพิพากษาดังกล่าว



Source : ข่าวสด (ตจว.)

Date : 2 พ.อ. 2559

Page : 10

No: 59488408

ฟ้องศาลปกครองฟ้องคดีการกระทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ถนนวิภาวดีรังสิต ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.1244/2559 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ 3 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายวัฒน์ เมืองสุข อดีต ร.ว. พาณิชย์ และอดีต ผ.อ. อดีตรองอธิบดีฯ พรกเพื่อไทย เป็นจำเลยในความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14

ตามฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2559 ระบุว่า เมื่อวันที่ 1-2 มี.ค.2559 จำเลยโพสต์แสดงความคิดเห็นหัวข้อ "อ้าวทำไมไปหว่าน" ในบัญชีเฟสบุ๊คเพจชื่อ Watana Muangsook โดยมีข้อความอันเป็นเท็จที่ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษ. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ คสช. จะไม่ได้รับอำนาจให้ประชาชน ซึ่งก.บมจ.จริงณะที่จำเลยนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ คสช.สนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญและจัดให้มีการขึ้นก่อนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเพื่อถ่วงอำนาจให้ประชาชน และจัดให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่การยึดอำนาจตลอดไป และจำเลยยังแสดงข้อความคำบ่อนทำลายศรัทธา "ไม่ปฏิบัติ" และใช้มาตรการรัฐธรรมนูญล้างผิดให้ตัวเองและคณะที่จะไม่ให้เกิดการตรวจสอบ ทั้งที่ความจริงไม่มีใครเห็นการตรวจสอบ การกระทำของจำเลยจึงทำให้เกิดความเสียหายต่อ พล.อ.ประยุทธ์, พล.อ.ประวิตร และคสช.


นายวัฒน์ จำเลย เดินทางมาพร้อมกับนายธีรพงศ์ จินากักส์ นายกสมาคมทนายแห่ง ประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อฟังคำพิพากษา

นายธีรพงศ์เปิดเผยภายหลังเข้าฟังคำพิพากษาว่า ศาลพิจารณาคดีครบถ้วนแล้ว ได้พิพากษาให้ยกฟ้องนายวัฒน์ เนื่องจากเห็นว่าข้อความที่วิจารณ์เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ซึ่งทางน.ส.สืบค้นพิจารณาว่ามีนายโกกีน พลกุล อดีต ร.ว. นายจตุรงค์ ฉายแสง อดีต ร.ว. อดีตรองอธิบดีฯ เมื่อกว่าเจ็ดข้อเท็จจริงใบสถานีการณ.ว่าปัจจุบันคสช.ยังคงอยู่ และยังไม่ได้เลือกตั้ง ดังนั้น กรณีไม่ใช่การนำความเท็จเผยแพร่ แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งหลังจากนี้ต้องรอดูว่าฝ่ายอัยการ โจทก์จะยื่นอุทธรณ์คดีอีกหรือไม่ ซึ่งตามกฎหมายต้องดำเนินภายใน 30 วัน

ศาลยกฟ้องคดีการกระทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์



ยกฟ้อง - นายวัฒน์ เมืองสุข อดีต ร.ว. พาณิชย์ ออกจากอาคารศาลอาญากรุงเทพใต้ หลังศาลพิพากษายกฟ้องคดีการกระทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กรณีโพสต์พาดพิง คสช. เมื่อวันที่ 31 ต.ค.

	DEPARTMENT OF AGRICULTURE กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	Subject/Heading :
Source :	ไทยรัฐ	
Date : 2 Nov. 2559	Page : ๒๒	No :

ศาลเจ้าคุณธนวัน สั่งพยานนักมวย ชวยจับแม่ทมิฬ

สองหนุ่มแม่สติแตกขับเก๋งผ่านด่าน
ตรวจแอลกอฮอล์ ทนรับลูกจับตรวจเฝ้า
พบเกินกฎหมายกำหนด ★ มีต่อหน้า 15

ศาลเจ้าคุณ ☆ ส่อจากหน้า 1

ขณะที่คนนี้ข้างข้างเป็นนักข่าวที่ชื่อตั้งไม่พอใจ
ไซ้กร่างข่มขู่ตำรวจแถมโผล่ลือกลล ส.ต.ท.กว่าตาม
พยายามจะห้าร้ายแต่ถูกช่วยเหลือนรถหวัดหวัดเลย
ถูกขมดั่งฟองศาล ระหว่างถูกจับมีชายอ้างเป็นนาย
ตำรวจระดับผกก.โทร.มาเคลียร์แต่ชุดจับกุมไม่สนใจ
หลังขึ้นศาลจนขับถูกสั่งปรับ 5,000 บาท บำเพ็ญ
ประโยชน์ 72 ชม. ส่วนชายอ้างเป็นนักข่าวถูกจำคุก
วันที่ 15 วัน

อุทธรณ์ของแม่สติแตกถูกศาลสั่งลงโทษ
รายนี้ เป็ลงเคยเมื่อเวลา 04.30 น. วันที่ 1 พ.ย. ขณะที่
ที่ ร.ต.อ.วุฒิธรณ์ ปลอดโปร่ง รอง สวป.สภ.เมือง
พิทยา จ.ลพบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ
และตำรวจอาสาด้วยกันตั้งด่านตรวจค้นสิ่งของผิด
กฎหมายบริเวณหน้าห้างแม็คโคร ถนนพหลโยธิน

หมู่ 6 ส.นาบกิ่ง อ.บางละมุง ตามรอยนายผู้
บังคับบัญชา ระหว่างนั้นมีรถเก๋งยี่ห้อโตโยสีส้ม
สีขาว ทะเบียน จฉ 919 กรุงเทพมหานครขับ
ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกให้จอดเพื่อตรวจ
ทราบคนขับชื่อนายสุรศักดิ์ สำรังค์ อายุ 24 ปี และ
นายเลขพัฒน์ โทละบุตร อายุ 40 ปี นั่งอยู่ด้านหลัง โดย
มีลักษณะมีเบาะสุราจึงให้นายสุรศักดิ์ ลงจับป้า
วัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย

ผลปรากฏว่า นายสุรศักดิ์มีแอลกอฮอล์ใน
ร่างกายสูงถึง 10 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ระหว่างที่
นายเลขพัฒน์เพื่อนที่โดยสารนั่งมาด้วยออกอาการ
โยกย้ายคำพูดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ควบคุมจึงให้ส่งสติอารมณ์แต่กลับถูก
นายเลขพัฒน์ใช้แขนซ้ายล็อกคอ ส.ต.ท.บาร
हितโรจิตต.หมู่ป้องกันปราบปราม สภ.เมืองพิทยา
และพยายามใช้มือขวาขมดั่งมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
ช่วยกันจับใส่กุญแจมือไว้ได้ แต่นายเลขพัฒน์ยังไม่
สิ้นฤทธิ์ ตะโกนล่าท้าด้วยถ้อยคำเยาะเย้ยได้
บุคคลรอบข้าง พร้อมอ้างว่าเป็นนักข่าวสถานีโทรทัศน์
ช่องหนึ่งและรู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคน
แถมพูดข่มขู่ว่าถ้าตรวจสอบประวัติแล้วตำรวจจะ
ไม่กล้ายุ่ง

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการจับกุมให้มีบุคคล
อีกสิบโทศัพทหา ร.ต.อ.วุฒิธรณ์ หัวหน้าชุด โดย
บอกว่าตัวเองเป็นนายตำรวจสมกก.สถานีตำรวจภูธร
ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 ขอให้ปล่อยตัวทั้งสองคน
แต่ชุดจับกุมไม่สนใจ พร้อมกับตัวทั้งสองคนส่ง
พนักงานสอบสวนดำเนินคดีทันที โดยนายสุรศักดิ์
ถูกดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วจับ ส่วนนายเลขพัฒน์
ถูกดำเนินคดีข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
และหมิ่นประมาทเจ้าพนักงาน

ต่อมาเจ้าหน้าที่ด้วยกัน พนักงานสอบสวน สภ.
เมืองพิทยาคุมตัวนายสุรศักดิ์กับนายเลขพัฒน์ส่ง
ฟ้องศาลจังหวัดพิทยา หลังการพิจารณาศาลตัดสิน
ให้ปรับนายสุรศักดิ์ ฐานจับรถมาสุรา เบียดจำคุก
5,000 บาท และบำเพ็ญประโยชน์ 72 ชม. ส่วนนาย
เลขพัฒน์ถูกศาลสั่งจำคุก 15 วัน โดยไม่ให้ประกัน
ตัวและถูกส่งเข้าเรือนจำจังหวัดพิทยาทันที